

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CĐ: THỰC VẬT QUANH BÉ - TẾT VÀ MÙA XUÂN
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ YÊU HOA

Nội dung	Thời gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ, chơi		Cô đón trẻ. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, cô trò cho trẻ quan sát tranh và trò chuyện với trẻ về các loại hoa và ích lợi	
Thể dục buổi sáng	80 - 90'	<p>* Nội dung: Hô hấp: Ngửi hoa Tay: Co và duỗi từng tay Lưng, bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải, tay chống hông Chân: Ngồi xõm đứng lên</p>	<p>* Mục tiêu: Trẻ tập đúng các động tác thể dục, nghe nhạc và vận động theo cô. * Chuẩn bị Các động tác thể dục Sân tập sạch sẽ Vòng, nhạc</p>
Hoạt động học	30 - 40'	<p align="center">Thể dục</p> Bước lên, xuống bục cao 30cm Trèo lên, xuống 5 - 7 gióng thang TC: Kéo co	<p align="center">KPKH</p> Khám phá hoa hồng (5E)
Hoạt động chơi ngoài trời	30 - 40'	` Trải nghiệm: Sự nảy mầm của hạt ` Trò chơi: Lá và gió, hoa tìm lá, lá tìm hoa, thi tưới cây, tìm lợi ích ` Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi ở góc vận động,	
Chơi hoạt động ở các góc	40 - 50'	<p>* Nội dung: Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn Góc xây dựng: Xây dựng vườn Góc sách: Xem tranh ảnh về các loại hoa, làm album về các loại Góc tạo hình: Vẽ, cắt dán hoa Góc thiên nhiên: Chăm sóc hoa</p>	<p>* Mục tiêu: Trẻ bắt chước công việc của bác bán hàng, bác nấu ăn Trẻ biết xây dựng vườn hoa Trẻ vẽ, cắt dán, làm album về hoa Biết xem tranh ảnh về các loại hoa Trẻ xới đất, nhổ cỏ, tưới cho hoa</p>
Ăn trưa	60 - 70'	Cô cho trẻ rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, cho trẻ ăn đúng giờ, trẻ ăn	
Ngủ trưa	140 - 150'	Cho trẻ kê phản, trải chiếu, xếp gối, cho trẻ lấy chăn nằm vào đúng chỗ	
Ăn bữa phụ	20 - 30'	Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ	
Chơi hoạt động theo ý thích	70 - 80'	TV: Hoa cà, hoa bưởi, hoa cải Hoa cà màu tím có 5 cánh, hoa bưởi màu trắng có mùi thơm, hoa cải... Nêu gương, bình cờ	TCM: Tìm những bông hoa cùng màu Chơi theo ý thích ở các góc Nêu gương, bình cờ
Chơi trong giờ trả trẻ	60 - 70'	QS hình ảnh và trò chuyện với trẻ về tác hại của thuốc lá đối với sức Sức tích hoa hồng, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, vệ sinh	

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 5 Tuần, từ ngày 20/01 đến ngày 28 tháng 02 năm 2025

Tuần 4 từ ngày 17/02 đến 21 tháng 02 năm 2025

GV dạy sáng : Lò Thị Hà Chiều: Phạm Thị Thuý Nga

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
chuyện với trẻ về chủ đề nhánh "Bé yêu hoa". Giới thiệu nội dung các góc chơi cho trẻ của hoa, giáo dục trẻ biết, chăm sóc và bảo vệ hoa. Cô điểm danh trẻ.		
* Tổ chức hoạt động: Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình thành hàng dọc-> hàng ngang giãn cách đều Trọng động: Cô cho trẻ tập các động tác: Hô hấp - tay - lưng, bụng - chân Tập 4 lần x 8 nhịp Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi "hái hoa, ngửi hoa" và đi nhẹ nhàng vào lớp Trẻ nghe nhạc "Em yêu cây xanh" và vận động nhịp nhàng cùng cô		
LQVVH Cây thực dược	LQVCV Tập tô chữ cái l,n,m	Âm nhạc Dạy hát: Màu hoa Nghe hát: Lý cây bông TC: Ai nhanh nhất
của cây, trồng cây... chơi với cát, nước, các vật liệu ngoài thiên nhiên...		
* Đồ chơi học liệu: xô chậu, xoong, nồi Khối gỗ, nút nhựa, gạch nhựa bộ xếp nút, cây hoa, hàng rào... Giấy gam, bút sáp màu, giấy kéo, keo dán, tờ đồ lịch cũ, khăn lau tay. Tranh ảnh về các loại hoa nước...	* Tổ chức hoạt động: Cô cho trẻ tung hoa về các góc, cho trẻ gọi tên các góc chơi, cho trẻ lấy ký hiệu cài vào góc. Trẻ về góc chơi lấy đồ chơi ra chơi, nhắc trẻ sử dụng đồ dùng ĐC đúng cách Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ thể hiện đúng vai chơi mình, giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn, gợi ý trẻ liên kết các góc chơi Cô đi nhận xét từng góc chơi, cho trẻ tập trung về góc chơi có nhiều sản phẩm sáng tạo, trẻ cùng quan sát, nhận xét, cùng nhau thu dọn đồ dùng, đồ chơi.	
ngon miệng đủ chất, tạo không khí vui vẻ cho trẻ trong khi ăn, không quát mắng trẻ.		
của mình, tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, quan tâm tới những trẻ khó ngủ.		
động viên trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn.		
Cho trẻ chơi giải câu đố về các loại hoa Hát dân ca: Lý cây Bông Nêu gương, bình cờ	TV: Hoa huệ, hoa thực dược, ho lay on, câu: Hoa huệ màu trắng c LQKTM: Hát "Màu hoa" Nêu gương, bình cờ	Cho trẻ loại 1 đối tượng không cùng nhóm với ĐT còn lại Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi Nêu gương cuối tuần
khỏe con người, dạy trẻ không lại gần những người đang hút thuốc, cho trẻ xem truyện tranh: cá nhân, trả trẻ		

Ký duyệt

Lò Thị Kim Oanh

Ph
